

# ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN<sup>1</sup>

PGS.TS. ĐỖ NGỌC THỐNG<sup>2</sup>

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khoá XI) đã nêu rõ thế nào là đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục – đào tạo Việt Nam. Quan điểm ấy phải được quán triệt trong tất cả mọi vấn đề, mọi bước đi của công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) và biên soạn sách giáo khoa (SGK) từ CT tổng thể (chung) đến CT các môn học và các hoạt động giáo dục.

Vấn đề đặt ra là: thế nào là đổi mới căn bản, toàn diện trong việc phát triển CT và SGK mới? Xin nêu lên một số suy nghĩ tổng quát sau đây:

**1. CT hiện hành và truyền thống nói chung được tiếp cận theo hướng nội dung, CT mới hướng tới cách tiếp cận theo năng lực**

CT tiếp cận nội dung là CT chú trọng dạy và học cái gì? Còn CT theo năng lực là CT nhằm vào trọng tâm câu hỏi: dạy và học thế nào? Học xong học sinh (HS) làm được gì? Vận dụng được những gì đã học?

Chính vì thế, CT truyền thống chạy theo số lượng các tác giả, tác phẩm, các đơn vị ngôn ngữ tiếng Việt, các kiểu văn bản cần tạo lập cho thật đầy đủ; theo cách ấy dù có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn không đủ được. CT phát triển năng lực không chạy theo số lượng mà chỉ lựa chọn những kiến thức cần thiết (tác giả, tác phẩm, đơn vị tiếng Việt các kiểu văn bản) tiêu biểu giúp cho việc hình thành và phát triển các năng lực chung cũng như một số năng lực chuyên biệt, đặc biệt là năng lực giao tiếp và năng lực tiếp nhận, cảm thụ cái đẹp.

CT truyền thống yêu cầu nhớ nhiều, biết nhiều; CT phát triển năng lực yêu cầu vận dụng được nhiều vào cuộc sống, làm được nhiều. Với CT truyền thống, khi học một tác phẩm cụ thể, HS chỉ biết nội dung và ý nghĩa của tác phẩm ấy mà phần nhiều do thầy cô và sách vở cung cấp. CT phát triển năng lực yêu cầu không chỉ biết nội dung và ý nghĩa của tác phẩm được học mà còn phải biết cách khám phá ra vẻ đẹp nội dung và ý nghĩa đó nữa. Không những thế, từ việc biết cách khám phá phải biết vận dụng để tự khám phá, tự tìm ra vẻ đẹp nội dung và ý nghĩa của những văn bản - tác phẩm tương tự.

**2. CT Ngữ văn hiện hành nêu lên 03 mục tiêu**

CT Ngữ văn hiện hành nêu lên 03 mục tiêu, trong đó mục tiêu đầu tiên là “cung cấp cho HS những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ (trọng tâm là tiếng Việt) và văn học (trọng tâm là văn học Việt Nam), phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”<sup>3</sup>.

Mục tiêu thứ hai là hình thành và phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn học, cảm thụ thẩm mỹ... Mục tiêu thứ ba là bồi dưỡng tình thân, tình cảm như tình yêu tiếng Việt, yêu thiên nhiên, gia đình, lòng tự hào dân tộc...

Có thể thấy rõ cấu trúc nội dung của mục tiêu môn học này gồm 3 yếu tố: kiến thức, năng lực (kĩ năng) và thái độ. Đây chính là cấu trúc “kinh điển” của mục tiêu GD trong nhà trường phổ thông từ trước đến nay. Tuy nhiên, so với yêu cầu và xu thế mới có thể thấy một số bất cập trong cách xác định mục tiêu trên.

Thứ nhất, việc cung cấp kiến thức được coi là mục tiêu số một cho thấy CT tập trung nhấn mạnh kiến thức chứ không phải kĩ năng, năng lực.

Thứ hai, các khái niệm “cơ bản, hiện đại” và nhất là “tính hệ thống về ngôn ngữ và văn học” đã tạo điều kiện cho các tác giả CT và SGK nghiêng về trang bị các tri thức mang tính hàn lâm và xây dựng môn Ngữ văn trong nhà trường tương ứng với toàn bộ khoa học Ngữ văn. Kết quả là HS được học tất cả từ ngôn ngữ học, Việt ngữ học, lí luận văn học, lịch sử văn học... trong đó có một số kiến thức quá cao sâu chưa cần đối với HS phổ thông.

Mục tiêu môn Ngữ văn mới cần điều chỉnh sự bất cập nêu trên, theo hướng:

- Để cao mục tiêu hình thành và phát triển năng lực ngữ văn, mà trước hết là năng lực giao tiếp với việc sử dụng thành thạo 4 kĩ năng cơ bản: đọc, viết, nghe, nói, sau đó mới là các kĩ năng/ năng lực khác...

- Việc lựa chọn kiến thức (văn học, tiếng Việt...) tất nhiên cần cơ bản, hiện đại nhưng phải hướng tới phục vụ cho yêu cầu phát triển năng lực, tránh kinh viện, không thiết thực và không quá chú trọng tính hệ thống (hệ thống lịch sử văn học, hệ thống ngôn ngữ...)

- Vừa chú ý mục tiêu giáo dục theo yêu cầu của xã hội; vừa quan tâm đến nhu cầu, sở thích của cá nhân người học và người dạy để xác định nội dung CT học tập (GV và HS mong đợi dạy và học những gì?)

**3. CT hiện hành được thiết kế cắt khúc theo 03 cấp**

CT Tiếng Việt Tiểu học thực chất được khởi thảo từ năm 1995, dần dần hoàn chỉnh vào năm 2000, chính thức ban hành vào năm 2002 cùng với SGK lớp Một. CT Ngữ văn trung học cơ sở (THCS) khởi động vào năm 1998, hoàn thành vào năm 2000, công bố năm 2002 cùng với SGK lớp 6 và CT THPT bắt đầu xây dựng lại vào

<sup>1</sup> Ngữ văn ở đây là tên gọi chung cho cả 3 phần: tiếng Việt, văn học và làm văn

<sup>2</sup> Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH - Chuyên trách về đổi mới Chương trình và SGK sau 2015

<sup>3</sup> Bộ GD&ĐT (2006), Chương trình GDPT-môn Ngữ văn-NXB Giáo dục.



năm 2000, năm 2003- 2004 thí điểm và năm 2005 chính thức dạy học trong toàn quốc. Các CT gối nhau, có tiếp thu xem xét lẫn nhau, nhưng hoàn toàn không được thiết kế ngay từ đầu như một chỉnh thể, xuyên suốt toàn bộ giai đoạn phổ thông. Kết quả là nhiều nội dung dạy học chồng chéo, giảm đệp lên nhau; vừa thừa, vừa thiếu; hệ thống thuật ngữ khái niệm giữa các cấp/ các lớp không thống nhất.

CT mới sẽ khắc phục nhược điểm này. Sẽ thiết kế một CT thống nhất, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 nối kết, liên thông với CT mầm non và CT sau THPT, tạo thành một chỉnh thể CT chặt chẽ, có hệ thống, khoa học và phát triển có trình tự...

**4. CT truyền thống/ hiện hành chủ yếu là một văn bản liệt kê các danh mục nội dung cần dạy (dạy cái gì?)**

Phần phụ cũng có nêu những gì cần đạt rất khái quát (vài trang) cho cả giai đoạn/cấp học, không có chuẩn trước khi viết SGK Ngữ văn. Chuẩn kiến thức và kĩ năng của CT Ngữ văn chỉ được xây dựng trên cơ sở khi SGK Ngữ văn đã triển khai thí điểm xong (2006). Có nghĩa là lấy nội dung SGK đã có để làm ra chuẩn cho phù hợp với CT. Ngay cả CT cũng được hoàn chỉnh thêm rất nhiều sau khi biên soạn SGK.

CT mới phải được thay đổi cách làm và quy trình, khắc phục hạn chế của cách làm truyền thống và hội nhập với thông lệ quốc tế. Nghĩa là trước hết phải xây dựng CT (dạy cái gì) và ngay sau hoặc cùng với nó là xây dựng chuẩn CT (dạy đến đâu, mức độ? phạm vi nào?). Chuẩn mới cũng phải là chuẩn năng lực nhằm đo được kết quả phát triển năng lực của HS. Chuẩn phải trình bày được các trình độ phát triển tăng dần theo cấp/lớp/ lứa tuổi ở những tiêu chí kiểm soát được.

**5. CT hiện hành do cách làm cắt khúc nên về cấu trúc CT thiếu một trục tích hợp thống nhất**

Với Tiếng Việt tiểu học, nội dung học tập được tích hợp theo chủ đề/ đề tài. Ví dụ: Lớp Hai (tập 1) có các chủ đề: *Em là HS, bạn bè, trường học, thầy cô, ông bà, cha mẹ, anh em, bạn trong nhà*. Các kiến thức và kĩ năng cần hình thành về tiếng Việt, văn học, làm văn đều xoay quanh chủ đề/đề tài đó. Lên THCS, các nội dung dạy học được tổ chức theo kiểu văn bản. Sáu kiểu văn bản được tập trung là: *miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh và hành chính - công vụ*. Mỗi lớp học một vài kiểu văn bản và các lớp sau lặp lại có nâng cao ở một số kiểu văn bản của lớp trước. Các kiến thức và kĩ năng về tiếng Việt, làm văn và văn học được lồng ghép/ tích hợp vào các kiểu văn bản. Nhưng do vẫn ám ảnh và chịu sức ép của lịch sử văn học nên nhiều khi tích hợp không triệt để, nhiều bài còn gượng ép. Đến THPT, CT lại được cấu trúc tích hợp theo một tiêu chí khác, đó là cụm thể loại bám sát vào các giai đoạn lịch sử. Đến đây thì các nội dung làm văn và tiếng Việt bị "vỡ trận" khó tích hợp và do đó đành cài đặt các kiến

thức và kĩ năng hai phân môn trên một cách hình thức vào phần đọc văn.

Nhìn một cách tổng thể, hạn chế ở đây chính là việc thiết kế theo kiểu cắt khúc; không xây dựng CT tổng thể ngay từ đầu và xuyên suốt các cấp/lớp vì thế thiếu một trục tích hợp và phân hoá thống nhất; làm cho CT rời rạc, thiếu tính khoa học và sư phạm. CT mới sẽ phải khắc phục hạn chế này. Việc xác định trục chính tích hợp và phân hoá sẽ theo thông lệ quốc tế. Xuất phát từ mục tiêu, vị trí và vai trò của môn học mà lựa chọn trục chính là gì? Khi CT theo định hướng phát triển năng lực thì trục chính của môn học này phần lớn các nước xác định là lấy các kĩ năng: *đọc, nói, nghe, viết* (cũng có nước thêm kĩ năng *quan sát và trình bày*). Các kĩ năng này nhằm hình thành và phát triển năng lực giao tiếp - một năng lực chung thiết yếu (key competence) mà bất kì HS nào cũng phải có. Ngoài ra, qua các kĩ năng cơ bản này, hình thành và phát triển năng lực tiếp nhận, cảm thụ cái đẹp, năng lực sáng tạo (đọc văn, viết bài văn)... Như thế, từ lớp 1 đến lớp 12 CT sẽ bám sát vào một trục duy nhất là trục kĩ năng để hình thành và phát triển năng lực vừa nêu theo các mức độ khác nhau, phù hợp với trình độ và lứa tuổi của HS ở các cấp/lớp khác nhau.

**6. CT hiện hành thực hiện phân hoá bằng cách đưa vào CT nâng cao một số văn bản mà CT cơ bản không học hoặc đọc thêm, đồng thời tăng thêm một lượng thời gian (CT cơ bản 3 tiết/tuần, CT nâng cao 4 tiết/tuần)**

Thực tế số lượng văn bản giữa hai CT khác nhau không đáng kể, thời lượng cũng không hơn bao nhiêu, điều đáng nói là cách thức biên soạn của 2 bộ SGK cũng chẳng khác nhau là bao... nghĩa là không có gì để phân biệt rõ sự phân hoá giữa 2 loại đối tượng; hệ quả là tính phân hoá rất thấp.

CT mới cần thực hiện phân hoá theo hướng tự chọn. Tất cả các HS sẽ được học theo một mặt bằng với các yêu cầu chung, hướng tới mục tiêu chung. Việc phân hoá được thực hiện trên cả 2 hình thức: phân hoá trong mỗi bài học với các câu hỏi, bài tập khác nhau ở tất cả các lớp; người thầy giáo trong quá trình giảng dạy của mình phải có trình độ dạy học đáp ứng được cả ba loại đối tượng khá giỏi, trung bình và yếu trong một lớp. Bên cạnh đó thực hiện phân hoá bằng nội dung CT với các yêu cầu khác nhau. Bắt đầu từ cuối cấp THCS và đặc biệt vào THPT, HS sẽ được học chương trình phân hóa bằng các chuyên đề học tập mở rộng, chuyên sâu về các phần tiếng Việt, làm văn và văn học, nhằm đáp ứng nguyện vọng, xu hướng của cá nhân HS. Như vậy, trên cơ sở khung chương trình cơ bản, HS có thể lựa chọn theo các thiên hướng tự nhiên hay xã hội tùy vào năng lực, sở trường của mình.

**7. Chuẩn của CT hiện hành ngoài hạn chế đã nêu là làm sau, làm trên cơ sở nội dung của SGK thì điểm còn hạn chế ở chỗ rất chung chung, và không thể là chỗ dựa cho việc biên soạn hay kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo dạy học**

Bằng chứng là sau đó, Bộ GD &ĐT lại phải biên soạn tiếp Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.

CT mới cần xây dựng chuẩn cần đạt trước khi viết SGK. Những mức độ cần đạt để ra trong chuẩn không phụ thuộc vào SGK mà căn cứ vào mục tiêu GDPT, mục tiêu cấp học và mục tiêu môn học. Chuẩn phải nêu được những yêu cầu cần đạt cụ thể để làm căn cứ cho:

- Việc biên soạn SGK, sách bài tập, sách hướng dẫn GV;
- Làm chỗ dựa cho việc chỉ đạo dạy học
- Làm căn cứ để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS.

Chuẩn CT mới phải là chuẩn để đo năng lực của người học, không phải là chuẩn kiến thức và kĩ năng như trong CT hiện hành. Vì thế, cách thức và nội dung thể hiện chuẩn cũng phải khác. Một số nước, chuẩn còn có các bài minh họa của HS cho các trình độ đạt được.

**8. CT hiện hành cũng như CT truyền thống chủ yếu theo hướng tập trung hoá (tập quyền)**

Cả nước có một CT, một bộ SGK thống nhất các nội dung dạy và học. Tuy những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến trong quản lí và tổ chức thực hiện nhằm mềm hoá CT, vận dụng linh hoạt cho các vùng miền, thực hiện CT nhà trường ở một số địa phương... nhưng nhìn chung chưa phải thay đổi căn bản và toàn diện. CT vẫn quá cứng, thiếu sự mềm dẻo và không phù hợp với các vùng miền, các đối tượng học tập khác nhau.

CT mới sẽ thiết kế theo tinh thần phi tập trung hoá (phân quyền). Bộ GD&ĐT tập trung xây dựng CT và chuẩn quốc gia còn lại dành quyền tự chủ cho các địa phương và nhà trường phát triển CT sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Như thế đòi hỏi CT quốc gia không thể nêu chi tiết, chỉ là khung CT, nêu lên các nội dung lớn cần dạy và học. Căn cứ vào đó chuẩn sẽ cụ thể hoá thành các mức độ năng lực khác nhau cho các đối tượng cấp /lớp khác nhau. Các tác giả SGK và GV có thể tự chọn những văn bản, tác phẩm cụ thể và tự phát triển các nội dung kĩ năng khác miễn là đạt được mục tiêu bài học, mục tiêu và chuẩn chương phần/ môn học.

**9. SGK hiện hành có 02 bộ theo 02 CT cơ bản và nâng cao nhưng do tính phân hoá quá thấp nên thực chất là vẫn chỉ có một bộ**

Cách biên soạn chủ yếu vẫn không khác trước, vẫn là cách biên soạn cho việc giảng văn chưa phải cho đọc hiểu văn bản, càng chưa phải cho hình thành và phát triển năng lực.

Với CT mới, SGK sẽ theo hướng mở. Trước hết là mở trong cách sử dụng, không bắt buộc HS và GV phải theo tuyệt đối; có thể có nhiều bộ sách khác nhau và sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau về cùng một vấn đề/ đề tài. Nội dung và cấu trúc SGK Ngữ văn mới cũng cần phải khác hiện hành theo hướng tăng cường nêu vấn đề, nêu hiện tượng, cách tìm kiếm thông tin; gợi mở cách giải quyết vấn đề; yêu cầu HS làm, vận dụng thực hành để tự tìm ra kết luận và hình hành cách học. Cần kết hợp SGK với công nghệ thông tin truyền thông ( ICT) một cách phù hợp, có hiệu quả; giúp cho việc đổi mới phương pháp dạy và học.

**10. Về phương pháp dạy học (PPDH)**

Tư tưởng quan trọng của CT Ngữ văn sau 2000 là chuyển từ phương pháp giảng văn sang phương pháp đọc hiểu văn bản. Đó là một bước tiến trong phương pháp dạy học văn ở nhà trường phổ thông. Theo định hướng này, dạy văn thực chất là dạy cho HS cách thức khám phá, giải mã văn bản – tác phẩm, từ đó hình thành năng lực tự học, tự đọc, tự tiếp nhận văn học nói riêng và văn bản nói chung. Thông qua mục tiêu trực tiếp này, tức là qua đọc hiểu mà giáo dục tư tưởng, tình cảm, giáo dục nhân cách cao đẹp cho HS.

Tuy nhiên, tư tưởng và phương pháp đọc hiểu nhìn chung mới chỉ dừng lại ở nhận thức là chính. Trong thực tế dạy học, tư tưởng vừa nêu chưa được hiện thực hóa một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân: một số tác giả chưa nắm vững và chưa thể hiện được tư tưởng này trong biên soạn SGK; công tác đào tạo, bồi dưỡng GV về phương pháp mới chưa cập nhật, kiểm tra đánh giá chưa đổi mới, chưa đồng bộ...

CT mới đề cao việc hình thành và phát triển năng lực. Với môn Ngữ văn, trước hết tập trung vào năng lực giao tiếp, sau đó mới là các năng lực khác. Như thế, bên cạnh nhiệm vụ phát triển năng lực tạo lập văn bản cho HS- một nhiệm vụ mà CT truyền thống vẫn chú ý, môn Ngữ văn hiện hành có nhiệm vụ phát triển năng lực đọc văn, và rộng hơn là năng lực tiếp nhận văn bản. Nhiệm vụ này đòi hỏi thay đổi phương pháp dạy và học một cách mạnh mẽ. Có rất nhiều PPDH (kể cả phương pháp chung và phương pháp đặc thù) nhưng dù vận dụng PPDH nào thì phải hướng đến mục tiêu phát triển năng lực; nghĩa là phải ưu tiên cho việc thực hành vận dụng, gắn các nội dung học tập với việc trải nghiệm của HS; đặt người học vào các tình huống của thực tiễn đời sống yêu cầu phát biểu suy nghĩ và đề xuất các giải pháp hành động...

**11. Về kiểm tra đánh giá**

Với CT Ngữ văn sau 2000, công tác kiểm tra đánh giá đã có những chuyển biến tích cực; chẳng hạn định hướng ra để mở, tăng cường nghị luận xã hội, kết hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm... Tuy nhiên, việc kiểm

(Xem tiếp trang 29)